



phóng viên nước ngoài đến từ nhiều nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Đức, Nga, Hàn Quốc, Singapore... chủ yếu thực hiện phóng sự về văn hóa, lịch sử, sự năng động và phát triển của tỉnh, về cuộc sống và tình hình khai thác, đánh bắt hải sản của ngư dân địa phương tại vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa.

Sở phát hành các Tập san đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi song ngữ Việt – Anh gửi đến các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật như Chương trình giao lưu của học sinh, sinh viên Quảng Ngãi với Đại học Chung Ang, Hàn Quốc, Chương trình Homestay cho sinh viên Lào đang học tập tại tỉnh, Chương trình giao lưu cộng đồng quốc tế hệ giữa sinh viên Mỹ và sinh viên tỉnh Quảng Ngãi, Chương trình trại hè Việt Nam cho thanh niên, sinh viên kiều bào, v.v với mục tiêu tăng cường ngoại giao văn hóa, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, lịch sử và nét đẹp của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Sở thực hiện tốt hoạt động đối ngoại nhân dân thể hiện qua việc triển khai các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tại tỉnh. Tổng giá trị viện trợ PCPNN giai đoạn 2018 – 2020 đạt 222 tỷ đồng với 146 chương trình/dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Các chương trình, dự án viện trợ PCPNN chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như văn hóa, y tế, giáo dục, xây dựng năng lực, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo trợ trẻ em. Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân đã thể hiện hình ảnh Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Qua đó, bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng, Nhà nước ta nói chung và lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nói riêng.

#### **4. Đề xuất:**

- Lồng ghép nội dung lịch sử Đảng bộ tỉnh vào các Hội nghị chuyên đề của tỉnh, các cuộc nói chuyện của Lãnh đạo tỉnh với sinh viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh để đảng viên, CBCC, VC, học sinh, sinh viên hiểu rõ thêm về quá trình hình thành và phát triển của lịch sử Đảng nói chung và lịch sử Đảng bộ tỉnh nói riêng.

- Phát hành các ấn phẩm (sách, sổ tay ..) về văn hóa, lịch sử Đảng bộ tỉnh đến đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 về công tác lịch sử Đảng của Sở Ngoại vụ. Kính báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

#### **Nơi nhận:**

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- SNgV: PGĐ, VP;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Thành**

